



ที่ มท 0809.2/ว 111

สำนักงาน ก.ท.

ถนนราชสีมา กทม. 10300

๔ กรกฎาคม 2551

เรื่อง การสรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่าง

เรียน ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด

ด้วยมีข้อหารือกรณีการไม่สรรหาตำแหน่งบริหารที่ว่างของเทศบาลภายในกำหนด 60 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร และกรณีการดำเนินการสรรหาแล้ว แต่ไม่ได้ผู้มาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่างภายใน 150 วัน นับแต่ตำแหน่งนั้นว่าง ให้ถือว่าการดำเนินการที่แล้วมาเป็นอันยกเลิก และให้ ก.ท.จ. หรือ ก.ท. แล้วแต่กรณี ส่งบัญชีผู้สอบคัดเลือกหรือคัดเลือกได้ของจังหวัด หรือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เทศบาลดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นั้น มีแนวทางการพิจารณาอย่างไร และผู้ใดเป็นผู้พิจารณาว่า การไม่ดำเนินการสรรหา นั้น มีเหตุอันสมควรหรือไม่

สำนักงาน ก.ท. ขอเรียนว่า ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณาเกี่ยวกับการไม่ดำเนินการสรรหาโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือกรณีไม่สามารถสรรหาได้ภายใน 150 วัน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และก่อให้เกิดผลดี ต่อการบริหารงานของเทศบาล จึงได้กำหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังนี้

1. การพิจารณาว่า มีเหตุผลอันสมควรหรือไม่นั้น ให้เป็นดุลพินิจของ ก.ท.จ. โดยให้ คำนึงถึงข้อเท็จจริงและหลักการบริหารงานบุคคลภายใต้ระบบคุณธรรมเป็นสำคัญในกรณี

1.1 เทศบาลมิได้ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง โดย ก.ท.จ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลอันสมควร

1.2 เทศบาลได้ดำเนินการแล้วแต่ไม่แล้วเสร็จ หรือไม่สามารถสรรหาผู้มาดำรง ตำแหน่งบริหารที่ว่างได้ภายใน 150 วัน แต่ ก.ท.จ. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุผลความจำเป็นอันสมควร ทั้งนี้ ในกรณี 1.1 และ 1.2 ให้ ก.ท.จ. แจ้งเทศบาลดำเนินการสรรหาโดยวิธีโอน หรือคัดเลือกเพื่อรับโอน หรือคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาต่อไปได้

2. กรณีการส่งบัญชีคัดเลือกหรือผู้สอบคัดเลือกได้ของจังหวัด หรือ ของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นนั้น จะดำเนินการก็ต่อเมื่อ ก.ท.จ. ได้รายงาน ว่า เทศบาลมีตำแหน่งบริหารว่าง แต่ไม่สามารถดำเนินการสรรหาหรือไม่ดำเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควรเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติราชการแทน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เลขานุการ กท.

ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 3232

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”